

Bài văn mẫu Tả quang cảnh quê em vào những ngày nắng hạn - Mẫu 1

Cả tuần này thời tiết oi bức, ngột ngạt. Nắng nóng kéo dài khiến mọi vật và con người đều khó chịu. Lâu lắm rồi quê em mới phải hứng chịu đợt nắng hạn dài ngày đến vậy. Tất cả mọi người đều mong chờ một cơn mưa.

Sáng sớm, bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Mới 6 giờ sáng mà nắng đã chói chang như những trưa hè. Không một cơn gió nào đi ngang qua. Cây cối xung quanh đều lặng im rầu rĩ. Suốt mấy ngày nay, nắng nóng khiến những lá cây khô héo, có nhiều cây đã chết vì không chịu được sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những bông hoa trong vườn nhà ủ rũ, héo tàn vì nắng nóng vất kiệt sức sống. Buổi trưa, cái nắng lại càng chói chang, nắng như thiêu như đốt vạn vật. Không một cơn gió, không một tiếng chim kêu. Có lẽ các loài chim đều đi tìm nơi tránh nóng.

Ngoài đường vắng tanh không một bóng người qua lại. Trên khắp cánh đồng những bông lúa đang tuổi trưởng thành đều khô lá vì thiếu nước. Đất đai nứt nẻ chằng chịt tạo thành những vết dài sâu hoắm. Mọi khi cứ đến buổi chiều trên khắp các triền đê đều đông trẻ thả diều, chăn trâu. Nhưng mấy hôm nay vắng tanh vì chiều rồi mà nắng nóng vẫn không buông tha. Mặt sông im phẳng phắc, nước nóng bỏng khiến nhiều con cá nhỏ không chịu được đã chết nổi lên và bốc mùi khó chịu. Buổi tối, không gian vẫn vắng lặng như tờ, không còn tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng. Vẫn chẳng có một cơn gió nào chịu ghé thăm.

Khí hậu khắc nghiệt còn ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của con người. Trẻ con không được ra khỏi nhà vì nắng nóng. Trong khắp các ngõ xóm không còn tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện và gọi nhau í ới. Mọi hoạt động nông nghiệp đều bị ngưng lại vì thiếu nước tưới tiêu. Ai cũng lo lắng, xót ruột vì có rất nhiều lúa và hoa màu đã bị cái nắng kéo dài thiêu rụi.

Nắng nóng và không khí ngột ngạt bao trùm khắp một miền quê. Người dân ngày nào cũng chăm chú lắng nghe dự báo thời tiết để ngóng chờ những cơn mưa. Em mong mưa sẽ sớm đến để kết thúc những ngày nắng hạn, cảnh vật được bừng tỉnh và sức sống lại bắt đầu.



Bài văn mẫu Tả quang cảnh quê em vào những ngày nắng hạn - Mẫu 2

Bây giờ đã cuối tháng năm ta mà vẫn chưa có lấy một cơn mưa. Hai tuần trước, ngòi ngắm trăng ông đã cho biết năm nay có hạn “Bà chần”, tức hạn hán kéo dài. Ánh trăng trong sáng và có quầng xung quanh như báo trước một hiện tượng thiên nhiên khác nghiệt sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài. “Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa”.

Buổi sáng, gió hanh và khô thổi nhẹ qua đồng. Đất nẻ chân chim, chỉ còn trơ vài gốc cỏ gấu vàng úa. Các loài cây thân mộc còn giữ được dáng vẻ của cây cối với tán lá xanh nhưng không còn tươi. Tội nhất là các cây thân thảo, ngọn rũ xuống thảm thương, thân khô đét co rút lại một màu xanh nhạt. Chim chóc biến đâu mất cả, vài chú bướm to đậu trên các phiến lá với đôi cánh bất động.

Buổi trưa, trời nắng như thiêu đốt, gió thổi nhiều, xào xạc cả rặng dừa. Bụi tung mù như khói, đổ lụng cả một quãng đường đất dẫn vào làng. Trước sân, chú gà trống bới đất thành một ổ tròn, nằm phơi nắng với vẻ khoái chí. Con Vện cứ chạy từ sau nhà lên trước sân rồi lại quay xuống với bộ dạng nóng nảy, mồm há hốc thè ra chiếc lưỡi dài lòng thòng.

Chiều đến, gió lồng lộng hăm hập cả một vùng. Vài quả me rơi đánh tanh tách trên mặt đất. Lại thêm một tiếng ' tách nữa phát ra từ trong bụi tre, có lẽ do cây khát quá. Bốn chén đựng nước tránh kiến cho tủ chứa thức ăn đã ráo hoảnh. Vách nhà nóng hăm hập như trong lò nung, mái ngói trở mình chuẩn bị uống sương đêm.

Một ngày lại trôi qua trong nắng cháy và khô khan. Hi vọng ngày mai tươi tắn hơn cho cây cỏ, ướt mềm cho đất. Ngày mai sẽ có những cơn mưa tắm mát cho muôn loài, dọn đất cho những vụ mùa mới.

Bài văn mẫu Tả quang cảnh quê em vào những ngày nắng hạn - Mẫu 3

Cả tuần nay, trời trở nên nóng bức khác thường. Mọi người đều đổ xô ra ngoài hiên nhà, trên tay cầm chiếc quạt phe phẩy. Người nào người nấy uể oải, mồ hôi nhễ nhại. Cây cối đứng im thần thờ, ủ rũ... Ai cũng than vãn thở dài mong chờ một trận mưa thật lớn.

Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến bao phủ cả bầu trời; không mấy chốc trời đang sáng tối hẳn lại và sức nóng cùng dịu bớt. Rồi gió bắt đầu nổi lên, lúc đầu còn nhẹ sau mạnh dần mang theo khí mát lạnh. Sức gió làm cành cây chao đảo, bụi đường tung bay mù mịt. Các mái nhà lợp tôn lâu năm bị bung đinh vít đập vào nhau âm âm. Khách đi đường tăng tốc độ xe, hi vọng về đến nhà sớm hơn. Người bộ hành cũng rảo bước nhanh. Nhà nhà đều khép cửa lại để tránh gió. Ai cũng dự đoán sẽ có một trận mưa thật to. Đường phố cũng dần vắng khách, lác đác một vài chiếc xe chờ hàng về muộn đang ì ạch chống lại với sức gió.

Rồi từ mái nhà vang lên những tiếng "lộp độp" thật mạnh. Những hạt mưa đầu mùa nặng và thưa bắt đầu rơi xuống. Chỉ vài giây sau một trận mưa rào ào ào ập tới thật nhanh khiến cho mọi người chuẩn bị dọn dẹp chưa kịp phải hối hả chạy tắt bật. Nước từ lưng chừng trời tuôn xối xả như trút cơn giận dữ xuống mặt đường. Các giọt nước đan vào nhau tạo thành một bức màn trắng xóa.

Lúc trước nóng bức khô khan bao nhiêu thì giờ đây mát mẻ và nơi nào cũng đầy ắp nước. Khách đi đường lỡ bước vội nép vào mái hiên nhà ở hai bên phố để trú mưa. Thịnh thoảng vài chiếc xe hơi lao nhanh làm tung tóe nước. Nước cuộn cuộn chảy về phía có cống rãnh đục ngầu mang theo rác rến. Từ trong nhà các em nhỏ chạy ùa ra sân để tắm mưa. Chúng đùa giỡn la hét đuổi bắt nhau dưới cơn mưa lầy lầm thích lắm. Trên bầu trời, một lần chớp ngoằn ngoèo chợt sáng lóe lên, tiếp theo là một tiếng sấm vang rền cả không gian. Mưa vẫn sầm sập trút nước xuống mái nhà, trên đường phố... Được một lúc lâu mưa dần dần ngớt hạt.

Bầu trời sáng dần ra. Mưa bắt đầu tạnh. Xe cộ lưu thông trở lại, nhà nhà mở cửa. Trời trong lành, mát rượi. Bụi bặm trên các cành lá được tắm gội sạch sẽ nên giờ đây cây nào cũng sáng đẹp hẳn ra. Mọi sinh hoạt trở lại bình thường.

Cơn mưa đầu mùa thật to mang lại cho mọi người một niềm vui khoan khoái. Sau những ngày nóng bức khó chịu gần như ngạt thở, giờ đây không khí trở nên mát mẻ, vạn vật như hồi sinh.

Nước mưa sẽ tiếp sức cho ruộng đồng, cho cây lúa được xanh tươi. Vài cánh chim bay ngang trời và vầng thái dương cũng bắt đầu lộ diện, lộ ra những tia sáng chói lọi len qua những cành cây kẽ lá còn đọng đầy nước. Tất cả như hòa chung niềm vui với mọi người.

Bài văn mẫu Tả quang cảnh quê em vào những ngày nắng hạn - Mẫu 4

Những cơn mưa đôi khi chỉ chợt đến và rồi lại chợt đi nhưng cơn mưa luôn mang lại những điều diệu kì, đem phép màu của mẹ thiên nhiên đến vạn vật. Sau cơn mưa, mọi thứ dường như mang một vẻ đẹp mới mà ít ai ngờ được.

Mặt trời chói chang chiếu xuống không gian, cái nắng gay gắt khiến khí trời trở nên khô nóng, oi bức. Trên bầu trời xanh thẳm, bỗng kéo tới những đám mây đen, tiếng sấm ầm ỉ. Mưa rồi. Mưa trắng xóa như giăng một bức màn lớn giữa đất trời. Những hạt mưa tí tách trên vòm cây xanh mát, lộp độp trên mái hiên nhà ai tạo nên một bản nhạc rộn rã. Mưa đổ xuống mặt nước sông đục ngầu, giúp cho dòng sông vốn cạn mực nước tăng lên rõ rệt. Cơn mưa kéo dài nửa tiếng mới ngớt dần rồi dừng hẳn, trả lại cho bầu trời màu áo xanh. Mặt trời sau áng mây trắng xóp bông bành, mềm mại nhả ra, nhẹ nhàng chiếu xuống không gian tia nắng vàng rực rỡ. Cơn mưa tới dường như đã xua đi cái ngột ngạt, oi bức, làm nhạt đi ánh nắng chói chang. Chì gió nhẹ vẫn còn lưu luyến làng quê mà chưa rời đi, vui vẻ đùa nghịch cùng những tán lá xanh rờn.

Cơn mưa đi qua, để lại cho làng quê một bộ áo mới. Con đường làng quen thuộc được gột rửa kĩ lưỡng, cuốn đi những lớp bụi bẩn sau bao ngày nắng nóng. Trên đường, mọi người lại tiếp tục một cuộc sống thường nhật nhưng dường như nét mặt ai cũng dịu đi những mệt mỏi, vất vả. Bên đường, hàng cây xanh như được uống no nước, xanh mát, tràn trề sức sống. Trên cành, một chú chim nhỏ đang giữ đôi cánh ướt nhẹp trong nắng vàng, có lẽ vừa nãy chưa kịp trú mưa trông đến tội nghiệp. Những chú chim sơn ca từ nơi trú ẩn bay ra, nháy nhót chuyền cành, hót líu lo, như gửi lời cảm ơn tới cơn mưa đã đem đến những điều tuyệt vời cho muôn vật.

Cơn mưa tới, thay áo mới cho vạn vật, tưới tiêu cho cánh đồng xanh bao la. Những khóm lúa xanh tươi, căng tràn sự sống, vươn lên đón ánh mặt trời. Những hạt nước mưa còn đọng lại trên lá nhỏ, được ánh nắng khẽ vuốt nhẹ qua lấp lánh tuyệt đẹp. Xa xa, khu vườn ăn quả tươi tốt, tràn trề sức sống. Những luống hoa rực rỡ màu sắc, tỏa hương thu hút bao ong bướm tới hút mật. Những cây ăn quả xanh tươi, sai trĩu quả còn đọng lại những hạt mưa đang đọng đưa theo gió. Cái khô úa của cỏ cây do thời tiết gay gắt đã hoàn toàn biến mất.

Cơn mưa như một phép nhiệm màu mang lại cho đất trời, thiên nhiên một lớp áo mới, thổi vào vạn vật sức sống mạnh mẽ. Cảnh vật sau cơn mưa với những đổi thay mang một nét đẹp khiến ai nhìn thấy cũng khó thể nào quên được.